

Những giải pháp thực hiện lộ trình BHYT toàn dân

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 04, 04 Tháng 7 2012 21:28 -

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án thực hiện lộ trình tiến độ mở rộng phạm vi (BHYT) toàn dân nhằm mở rộng phạm vi bao phủ và tiến độ dân số tham gia BHYT, với phạm vi dịch vụ và tiến độ các thủ tục hành chính và giảm mức chi trả cho người dân tham gia BHYT... Đề án đưa ra mục tiêu đến năm 2015 có trên 70% dân số tham gia BHYT; đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT, tiến bộ về mức tiêu BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính bền vững cho công tác chăm sóc sức khỏe theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Lộ trình BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định tính đúng đắn, tính phù hợp trong lộ trình chính sách tài chính y tế thông qua BHYT - một trong những chính sách an sinh xã hội, rất nhân đạo, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Công tác quản lý Nhà nước về BHYT ngày càng được tăng cường, công tác tuyên truyền về BHYT đã đi vào chiều sâu, đổi mới về hình thức và đã huy động được số lượng tham gia của cộng đồng thực sự chính trực.



Những giải pháp thực hiện lộ trình BHYT toàn dân

Vị trí biên tập viên

Thứ 7, 04 Tháng 7 2012 21:28 -

Đến 31/12/2011, số người có 55,9 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 63,7% dân số, tăng 11 triệu người so với năm 2009 - thời điểm Luật BHYT chưa có hiệu lực. Quy mô người tham gia BHYT được đảm bảo theo đúng quy định và phạm vi dịch vụ ngày càng mở rộng theo sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật trong y tế; Công tác tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được cải thiện đáng kể về quy trình, thủ tục trong khám chữa bệnh. Việc mở rộng các số khám chữa bệnh BHYT, nhất là việc tổ chức khám chữa bệnh BHYT tại tuyến xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế ngay tại tuyến xã.

Cùng với việc tổ chức nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, việc triển khai thí điểm các phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo phương thức điểm suất, theo trình độ bệnh đã góp phần giúp các bệnh viện chủ động trong điều hành kinh phí, nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí BHYT. Năm 2011, Quỹ BHYT tiếp tục cân đối thu chi và có kết quả, góp phần tạo ra nguồn tài chính công đáng kể cho công tác khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình thực hiện Luật BHYT vẫn còn một số khó khăn, thách thức đối với các mục tiêu BHYT toàn dân, cụ thể:

Việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT còn chậm, tính tuân thủ pháp luật về BHYT chưa cao, ngoài những đối tượng được ngân sách Nhà nước bảo đảm, tỷ lệ tham gia BHYT người lao động trong các doanh nghiệp, hộ cận nghèo, tự nguyện tham gia BHYT còn thấp.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện chính sách BHYT chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao, vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT. Một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn thiếu thông tin về những quy định của Luật BHYT.

- Vai trò quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chưa phát huy đầy đủ, các chủ thể phát triển BHYT, kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân chưa được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố.

- Sự phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện Luật BHYT một số tỉnh, thành phố chưa chặt

Những giải pháp thực hiện lộ trình BHYT toàn dân

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 04 Tháng 7 2012 21:28 -

chính. Chính lộ trình khám chữa bệnh nhìn chung còn chưa đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT còn nhiều bất cập.

Đề án đề kiến trình Chính phủ quý III/2012 với một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015:

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT: Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật BHYT trình Quốc hội năm 2013 theo hướng: quy định tham gia bắt buộc theo hộ gia đình; xây dựng gói quy định lợi ích bệnh; sửa đổi bổ sung quy định về thanh toán chuyển tuyến... Đồng thời, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, bỏ đi một tính định luật trong thực hiện chính sách BHYT như giá viện phí, tổ chức tài chính trong các đơn vị sử dụng y tế công lập, xã hội hóa y tế

Thứ hai, phải có cam kết chính trị mạnh mẽ và sự tham gia của hệ thống chính trị: xác định rõ vai trò và trách nhiệm các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện Luật BHYT. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện nghiêm túc chỉ phát triển BHYT trong chương trình phát triển nông thôn mới.

Thứ ba, nâng cao hiểu biết quản lý Nhà nước về BHYT và công cụ hỗ trợ hệ thống tổ chức thực hiện BHYT thông qua việc nghiên cứu, hoàn thiện mô hình quản lý, tổ chức thực hiện BHYT để mở rộng hiểu biết, hiểu biết và chính sách phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Triển khai công nghệ thông tin, xây dựng một hệ thống báo cáo thống kê, hoàn chỉnh hệ thống nhốt trên toàn quốc, phục vụ quá trình quản lý và xây dựng chính sách.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT, đổi mới nội dung với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT cũng như nghĩa vụ của mọi người dân trong tham gia BHYT. Công tác tuyên truyền sẽ được phân công cho các bộ, ngành liên quan để các nhóm đổi mới.

Thứ năm, nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT, thực hiện để đáp ứng các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với việc đầu tư, mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh, đặc biệt là y tế cơ sở thông qua thực hiện Đề án giảm tải bệnh viện, xây dựng gói

Những giải pháp pháp thực hiện lộ trình BHYT toàn dân

Vị trí biên tập viên

Thứ 7, 04 Tháng 7 2012 21:28 -

quyển lợi phù hợp, tăng cường thực hiện xã hội hóa y tế, đa dạng các loại hình khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Thứ sáu, để đảm bảo chi trả chính y tế thông qua BHYT, từng bước thực hiện việc chuyển đổi cơ chế cấp ngân sách Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ gắn với lộ trình tăng giá vốn phí để thực hiện chuyển hình thức cấp ngân sách của Nhà nước từ cấp cho cấp sự cung ứng dịch vụ sang cấp trả tiếp cho đội ngũ thực vụ y tế thông qua hình thức BHYT. Nghiên cứu áp dụng phương pháp thanh toán chi trả phù hợp. Báo đảm nguồn Ngân sách Nhà nước mua BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đội ngũ chính sách khác và hỗ trợ mức đóng cho mức tối đa đội ngũ. Tăng tỷ lệ phân bổ kinh phí hàng năm để với các địa phương vùng miền đội ngũ đội ngũ người tham gia BHYT.

Thứ bảy, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, phân định rõ trách nhiệm và tăng cường công tác thanh, kiểm tra thực hiện chính sách BHYT của các quan quản lý Nhà nước các cấp; đặc biệt là vai trò của UBND các tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHYT theo Nghị định số 92/2011/NĐ-CP.

Ngoài những giải pháp trên, để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân hiệu quả, Đ án đã đưa ra giải pháp cơ thể đội với một số nhóm đội ngũ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu đánh giá và tác động của BHYT với tài chính y tế, sự hài lòng của người bệnh BHYT, phân tích chi phí các dịch vụ y tế... phục vụ cho xây dựng chính sách, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về BHYT và hỗ trợ ngành thực hiện BHYT.

ThS.Tiến sĩ Song Hoàng

(Vị trí biên tập Báo Hồ Chí Minh y tế, Báo Y tế)